

KHAI MẠC ĐẠI HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh tới dự. Dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện đoàn thanh niên một số bộ, ngành trung ương và tỉnh bạn; lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ và 243 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 90.000 đoàn viên toàn tỉnh.

Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Các chủ trương, nghị quyết của cấp trên đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đoàn, trong đó nhiều nội dung đã tạo nên dấu ấn trong cả nhiệm kỳ. Các phong trào, hoạt động của đoàn, đặc biệt là phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, lao động sáng tạo, chăm sóc, giáo

dục thiếu niên, nhi đồng... đã có tác dụng vận động, tổ chức và tập hợp lực lượng trẻ tham gia. Số đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngày càng tăng, đội ngũ cán bộ đoàn ngày càng trưởng thành, là nguồn cán bộ trẻ cho Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thái Bình tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phấn đấu thực hiện toàn diện, thăng lợi nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với mục tiêu: 100% cán bộ, đoàn viên và ít nhất 80% thanh niên được học tập, công tác, tuyển truyền về các nghị quyết của Đảng, của đoàn; 100% đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, cảm hóa ít nhất 1 thanh niên chậm tiến trở lên tiến bộ; tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu

việc làm cho ít nhất 90.000 lượt đoàn viên cấp huyện và tương đương, 2.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, tham gia xây dựng ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hàng năm kết nạp mới từ 20.000 - 25.000 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%; hàng năm giới thiệu từ 1.500 - 2.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp...

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn *TNCS Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương nỗ lực và những kết quả đạt được của tuổi trẻ Thái Bình, đóng góp xứng đáng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của cả nước thời gian qua; đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém trong công tác đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát*

thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đoàn cấp trên đồng thời gợi mở một số vấn đề để Đại hội tập trung thảo luận, tập trung vào các nhiệm vụ: tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và các chương trình đồng hành với thanh niên theo phương châm “Đầu cần thanh niên có, đầu khó có thanh niên”; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, chú trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đoàn ưu tú giới thiệu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới, chú trọng phát triển đoàn viên trong trường học, khu dân cư. Các tổ chức đoàn phải bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, định hướng của đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động nhận về mình những phần việc cụ thể, phù hợp, nhất là những việc mới, việc khó nhằm tạo ra sản

phẩm mang đậm dấu ấn thanh niên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tài, đức, có phẩm chất chính trị, trình độ bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới; cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các địa phương quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và đoàn, thanh niên, quan tâm giúp đỡ để đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan, đơn vị. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo này).

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh bức tượng mang dòng chữ: “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp”; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

TUỔI TRẺ THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thưa các đồng chí!
Trải qua các thời kỳ cách mạng của dân tộc Việt Nam và quê hương Thái Bình, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, các thế hệ nối tiếp thế hệ thanh niên tỉnh nhà đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân viết nên những trang sử vẻ vang, tô đậm truyền thống yêu nước, văn minh, văn hóa của quê hương. Đoàn Thanh niên đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Năm năm qua, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của dân tộc, quê hương và truyền thống của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức đoàn và thanh niên toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động sản xuất, công tác, giành được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trong thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đề ra.

Nét nổi bật trong hoạt động của tổ chức đoàn là việc quán triệt nghiêm túc và tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng được triển khai thường xuyên, cổ vũ lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đi theo lý tưởng của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng được coi trọng, đạt nhiều kết quả tích cực và có bước đổi mới.

Các phong trào hành động cách mạng đã được các tổ chức đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện gồm 5 phong trào “xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc”, 4 phong trào “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” như trong báo cáo chính trị tại Đại hội, thể hiện tính toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức đoàn. Tôi đánh giá cao những kết quả đạt được và hiệu quả thiết thực của các phong trào trong thực tiễn đã được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận.

Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác xây dựng đoàn và phong trào thanh niên xây dựng Đảng, chính quyền được các cấp bộ đoàn trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích

bộ. Chúng ta thực sự vui mừng càng được củng cố vững chắc hơn; những cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, công tác, lao động sản xuất, rèn luyện đạo đức, lối sống và tài năng; đồng thời, chúng ta kỳ vọng về những đoàn viên, thanh niên được kết nạp vào Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua, chiếm phần lớn trong tổng số đảng viên được kết nạp mới trong toàn Đảng bộ, cùng với hàng trăm cán bộ, đoàn viên được tin nhiệm tham gia các cấp ủy đảng, HĐND, UBND các cấp.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ toàn tỉnh trong những năm qua, đã đóng góp xứng đáng vào những thành quả quan trọng đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của đoàn và phong trào thanh niên cũng còn không ít những hạn chế, khuyết điểm.

Chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn chưa đồng đều ở các cấp; một số nơi chưa thực sự chủ động, sáng tạo tham mưu với cấp ủy, chính quyền để gắn kết chặt chẽ các phong trào của đoàn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên; các phong trào của đoàn phát động tuy nhiều và rất có ý nghĩa nhưng việc đoàn kết, tập hợp thanh niên trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả. Công tác giáo dục của đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, chất lượng của nhiều đoàn viên chưa cao; một bộ phận thanh thiếu niên còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên còn diễn biến phức tạp. Tổ chức đoàn ở một số nơi còn tình hình thực, hoạt động bị sơ cẩu, hành chính hóa, kém hấp dẫn với thanh niên; nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn ít không ít sơ sơ còn chậm đổi mới. Trình độ, năng lực, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ đoàn chưa đáp ứng, chưa tương xứng với yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Thưa các đồng chí!
Những năm tới, tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đan xen. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh là: “Phát huy những thành quả và kinh nghiệm của 30 năm đổi mới, tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong

sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; đổi mới nền kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Nghị quyết Đại hội cũng xác định rõ nhiệm vụ và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển toàn diện thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên ưu tú dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kể từ trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVI trình Đại hội đã quán triệt nghiêm túc những tư tưởng, quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận về đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao cho nhiệm kỳ tới và tôi mong mọi bộ thêm một số vấn đề, mong Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định:

Một là, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của đoàn và thanh niên trong thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện thật tốt công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên về lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức công dân; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và ưu tiên hàng đầu của mỗi tổ chức đoàn.

Đoàn viên, thanh niên có lý tưởng cách mạng trong sáng thì mới có hoài bão, ước mơ, lẽ sống đúng đắn. Lý tưởng, lẽ sống của thanh niên hiện nay là phải phấn đấu vì thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng đất nước, quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Vì vậy, đoàn viên, thanh niên phải ra sức học tập, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách; thi đua lao động sản xuất, công tác với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, thực sự là những người “vừa hồng vừa chuyên”, khẳng định rõ vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong giai đoạn cách mạng mới.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

Đoàn cần có nhiều hình thức và biện pháp thích hợp để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của các tầng lớp thanh niên, động viên thanh niên đi đầu thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng địa phương, đơn vị. Các hoạt động của đoàn cần xuất phát từ nhiệm vụ chính trị chung của địa phương, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị; giải quyết những vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo đảm an sinh xã hội. Đoàn cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, lôi cuốn thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng, nhất là trên các lĩnh vực, các địa bàn có nhiều khó khăn, thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần “đầu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên xung phong”.

Đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao; định hướng cho thanh niên học tập, phấn đấu, rèn luyện mọi mặt, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại. Đoàn phải là cầu nối quan trọng giữa thanh niên với cấp ủy và chính quyền, thúc đẩy thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để thanh niên hoạt động trong môi trường chính trị, xã hội lành mạnh.

Ba là, các cấp bộ đoàn cần coi trọng nhiệm vụ chăm lo xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; khắc phục những biểu hiện hình thức, hành chính hóa trong công tác. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ đoàn, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tinh thần phong, gương mẫu. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động của tổ chức đoàn. Quan tâm và chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, rèn luyện và lựa chọn những cán bộ đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất, năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ cho cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên. Thực hiện tốt hơn nữa các phong trào đồng hành với thanh niên, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, chăm lo đáp ứng những nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; công tác phụ trách đội thiếu niên tiên phong

và quan tâm chăm sóc, hướng dẫn, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đoàn viên phải là những tấm gương tốt cho các tầng lớp thanh niên, thiếu niên và nhi đồng noi theo.

Bốn là, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội hãy sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Nhân dịp này, tôi đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là đồng chí Bí thư và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa mới cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học thời gian qua về ý thức trách nhiệm; phong cách và lối lối làm việc; sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ để xây dựng một tập thể lành đạo, quản lý thực sự vững vàng, gương mẫu để đóng góp xứng đáng, quan trọng, đưa phong trào của đoàn và thanh thiếu niên tỉnh nhà tiếp tục phát triển, đạt những thành tích to lớn hơn nữa.

Thưa các đồng chí!
Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy Thái Bình, tôi chân thành gửi đến Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các ban, bộ, ngành liên quan đã dành cho Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Thái Bình sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả trong những năm qua; kính mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với tổ chức đoàn và thế hệ trẻ Thái Bình trong thời gian tới. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành trong tỉnh cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về đoàn thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới; tin tưởng giao nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên; quan tâm giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tự tin tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Thưa các đồng chí!
Nhân Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh bức tượng với nội dung: ĐOÀN KẾT - XUNG KÍCH - SÁNG TẠO GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG VĂN MINH, GIÀU ĐẸP.

Chúng ta tin tưởng và mong rằng, sau Đại hội lần này, Đoàn Thanh niên và phong trào thanh niên tỉnh nhà sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Với tình cảm thân ái và niềm tin tưởng sâu sắc, tôi xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính chúc các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 26...
(Tiếp theo trang 1)
thu hoạch lúa, hoa màu có thể thu hoạch được với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ giống cây ưa lạnh phục vụ sản xuất vụ đông theo đề án đã được phê duyệt và mở rộng diện tích gieo trồng các loại cây màu để bù đắp lại diện tích lúa mùa bị giảm năng suất do ngập úng gây ra.
3. Khẩn trương chỉ đạo khơi thông dòng chảy, tạo rãnh tiêu nước trong đồng, vơ bèo bống, giải phòng đê đống, vó bè trên các trục sông và các đầu cống tiêu; tranh thủ mở các cống tự chảy qua đê trong khung thời gian cho phép; đồng thời, vận hành tất cả hệ thống các trạm bơm tiêu và thực hiện các biện pháp khác để kịp thời tiêu thoát nước trên mặt ruộng, hệ thống sông trục cấp III, nhất là những vùng thấp, trũng.
4. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ, bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; giữ liên lạc và thông báo kịp thời với chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng, tránh; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.
5. Kiểm tra, rà soát các phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè, nhất là các khu vực xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân.
6. Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 13/10, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp tại các huyện Vũ Thư, Kiến Xương và thành phố Thái Bình.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, huy động tối đa mọi nguồn lực khẩn trương thu hoạch lúa mùa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Thông báo tới các chủ phương tiện đang hoạt động trên sông, trên biển biết về vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản. Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp với hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình vận hành toàn bộ hệ thống máy bơm để tiêu nước triệt để trong thời gian sớm nhất. Đối với những đoạn đê xung yếu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương huy động tối đa nhân lực, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Huy động tối đa nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch lúa mùa và hoa màu có thể thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động cung ứng các loại giống cây màu vụ đông ưa lạnh để các địa phương kịp phục sản xuất sau khi nước rút. Kiểm tra kè Vũ Đông, đoạn qua địa phận xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương đi dời những lồng bè nuôi cá nằm trong khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không được neo đậu gần đê chính, nếu gặp khó khăn báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Sáng ngày 13/10, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả ngập úng đối với rau màu tại xã An Châu (Đông Hưng) và xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ).

Mưa lớn gây ngập úng đã làm ảnh hưởng tới 45ha cây màu vụ đông mới gieo trồng của xã An Châu. HTX đã tập trung tiêu úng vùng cánh đồng chuyên màu, đến nay có bản tiêu thoát hết nước. Tuy nhiên, do mưa kéo dài nhiều ngày, cây mới trồng ngập úng lâu khiến ngô, ớt, rau các loại và 50% diện tích gieo trồng bị xanh, bị đổ bị thiệt hại hoàn toàn. HTX chỉ đạo bà con tập trung thu hoạch lúa mùa, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết để có kế hoạch sản xuất vụ đông phù hợp.

Đến nay, xã Quỳnh Minh đã gieo trồng được gần 110ha cây màu vụ đông, trong đó chủ lực là ớt, ngô, rau màu các loại. Tuy đã được khẩn trương tiêu thoát nước nhưng cây ớt ở đây đang có hiện tượng vàng lá, thối thân.

Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp khắc phục, chăm sóc cây màu sau mưa úng, tập trung vào những xã trọng điểm về sản xuất vụ đông. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết mở rộng diện tích cây màu vụ đông, ưu tiên khoai tây và rau ưa lạnh các loại để bù đắp những thiệt hại do mưa úng gây ra đối với những diện tích lúa và hoa màu không thể khắc phục, bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ đông.

PHẠM HƯNG - LƯU NGÂN

NGÀY HỘI VĂN HÓA...

(Tiếp theo trang 1)

vĩ đại, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Trải qua 27 lần tổ chức, ngày hội đã trở thành hoạt động văn hóa tiêu biểu của tỉnh, được đông đảo người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Lễ khai mạc ngày hội diễn ra với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước do các đoàn nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh đó, các đại biểu cùng đông đảo công chúng được thưởng thức những tiết mục văn hóa, nghệ thuật dân gian đặc sắc như múa sênh tiền mô lộn của đội múa xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ; múa lân sư rồng và trình diễn võ thuật cổ truyền của thành phố Thái Bình... Đây đều là những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đang được duy trì và bảo tồn trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, 14 di tích được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; 28 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được trao cho các thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2008 - 2016; 16 thôn, làng, tổ dân phố tiêu biểu được tặng thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao.

Ngày hội văn hóa, thể thao truyền thống năm nay còn được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi như giải quần vợt Thái Bình mở rộng, giải bóng chuyền Bóng lúa vàng, biểu diễn văn rối nước...

THÔNG BÁO
Tặng cơ cấu giải thưởng xổ số Lô tô Thái Bình
Từ ngày 10/10/2017, Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thực hiện tặng cơ cấu giải thưởng xổ số Lô tô 2 số lên 70 lần mệnh giá vé mua.
Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo để Quý khách hàng biết và tích cực tham gia mua vé dự thưởng; vừa ích nước! vừa lợi nhà!
Chúc các bạn may mắn trúng thưởng!
CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH